

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả quan trọng, tạo không khí dân chủ, cởi mở hơn trong xã hội. Thực hiện dân chủ trong các loại hình có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng thực chất và hiệu quả hơn. Dân chủ trực tiếp ở cơ sở được mở rộng, Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết, được bàn, được quyết định và kiểm tra, giám sát những công việc quan trọng, thiết thực, gắn liền với lợi ích của mình. Qua đó đã góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và phát huy được sức mạnh, nguồn lực to lớn của nhân dân trong xây dựng và phát triển địa phương.

Tuy nhiên, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở còn một số hạn chế, chất lượng thực hiện ở các loại hình chưa đồng đều; dân chủ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, một số cơ sở trong đó có đơn vị trường học thực hiện chưa nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc lắng nghe, tiếp thu và giải trình ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở một số nơi còn chưa được thực sự quan tâm; việc phát huy vai trò giám sát của người dân ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Hoạt động của ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở một số địa phương, cơ sở còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu về thực hiện quy chế dân chủ chưa đầy đủ; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế dân chủ còn hạn chế, có nơi còn biểu hiện hình thức; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên và chưa thực sự hiệu quả.

Nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, phương châm "*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*", với mục tiêu phát huy cao độ quyền làm chủ của Nhân dân và tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về thực hiện dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 và Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; những nội dung cơ bản về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các loại hình được đề cập trong Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền để Nhân dân nâng cao nhận thức, tiếp cận thông tin, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp để tự giác thực thi và thực hiện, các gương điển hình, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Tăng cường phát huy dân chủ ở cơ sở trong các loại hình, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chống quan liêu và các hành vi xâm phạm quyền dân chủ của Nhân dân; phát huy, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; kịp thời xử lý việc lợi dụng dân chủ, lôi kéo, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xác định trách nhiệm tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là của thủ trưởng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở ở địa phương, đơn vị mình và thực hiện tốt việc nêu gương, thực hành dân chủ ngay trong cơ quan, đơn vị mình công tác.

3. Cấp ủy đảng các cấp rà soát, củng cố, thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy năng lực, sáng tạo, ý thức, trách nhiệm phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy vai trò của cấp ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, sự vào cuộc của người dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị với Nhân dân; quy định trách nhiệm cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp thu ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, phát huy vai trò của Nhân dân trong phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các tệ nạn xã hội; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc nảy sinh từ cơ sở liên quan đến đất đai, chính sách xã hội, những hành vi lợi dụng dân chủ làm mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua cơ chế dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp ở cơ sở. Thực hiện tốt chế độ công khai, lấy ý kiến của Nhân dân trong xây dựng, ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp được trình bày ý kiến, được cung cấp thông tin, được cấp có thẩm quyền giải trình. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản theo hướng sát thực tiễn, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, nhằm

cụ thể hóa phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*”, nhất là trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư; công tác thu, chi tài chính; công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng...

6. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy quyền làm chủ, nâng cao năng lực làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng cường sự tham gia có hiệu quả của người dân trong các hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư (*Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải cơ sở,...*).

7. Lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa, ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong các loại hình cơ sở bảo đảm đúng quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản thi hành Luật, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, trong đó: các xã, phường, thị trấn xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở; thực hiện nghiêm nội dung phải công khai để Nhân dân biết, chú trọng công khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đất đai, giao thông, đô thị, kết quả giải quyết đơn, thư; quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tự quản cộng đồng của Tổ hòa giải, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng... nhằm nâng cao năng lực thực hành dân chủ của người dân. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh thực hiện dân chủ công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ, xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan đơn vị. Các doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, công khai, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp, nơi làm việc.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm đánh giá, sơ kết, tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

9. Tổ chức thực hiện

9.1. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy: Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị này, xong **trong tháng 02/2024**; chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các loại hình theo quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

9.2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh: Nghiên cứu, cụ thể hoá các cơ chế, chính sách và các biện pháp để bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

9.3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo các sở, ngành rà soát, ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở ngành, lĩnh vực; rà soát, bổ sung tiêu chí về thực hiện dân chủ trong đánh giá, xếp loại trách nhiệm của người đứng đầu và xét khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hằng năm.

9.4. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy quyền làm chủ, nâng cao năng lực làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân.

9.5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền về việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở; nghiên cứu, đề xuất, tham mưu đưa nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện.

9.6. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định.

9.7. Ban Dân vận Tỉnh ủy: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hằng năm (*trước ngày 20/12*) tổng hợp, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy (*gắn với báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở*).

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến chi bộ./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Ban Chỉ đạo Trung ương về QCDC,
- Ban Dân vận Trung ương,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng và các ban đảng tỉnh ủy,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Nguyễn Hữu Đông